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                             21 มิถุนายน 2560 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้  

 

 กระผม พลเอก ดร. กิตติศกัด์ิ รัฐประเสริฐ ประธานกรรมการบริษทั ใคร่ขอเรียนความคืบหนา้ใน

การแกไ้ขปัญหาเร่ืองการสรรหาผูส้อบบญัชีของบริษทัเพื่อใหส้ามารถเขา้มาตรวจสอบงบการเงินของบริษทั

ซ่ึงเป็นประเด็นปัญหาคา้งคาอยูม่าตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 ตามท่ีทุกท่านก็ทราบถึงมูลเหตุของปัญหาดีอยู่

แลว้เกิดจากอะไร กระผมเองหลงัจากไดรั้บความไวว้างใจจากคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งใหผ้มเขา้มาด ารง

ต าแหน่งกรรมการบริษทั และพร้อมใจกนัเลือกใหผ้มเป็นประธานกรรมการบริษทัดว้ยมติเสียงเอกฉนัท์ 

ตั้งแต่วนัท่ี 16   พฤษภาคม 2560 รวมทั้ง กระผมยงัไดรั้บฉนัทานุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 

2560 เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2560 ซ่ึงผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่ท่ีมาประชุมกนัในวนันั้นยกมือสนบัสนุนกระผมให้

ท าหนา้ท่ีประธานกรรมการบริษทัไดโ้ดยชอบธรรมต่อไป นั้น ดว้ยความวางใจจากทั้งคณะกรรมการบริษทั

และจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าว กระผมจึงถือเป็นพนัธะผกูพนัและเป็นภาระกิจท่ีส าคญัยิง่ยวดส าหรับตวั

กระผมท่ีจะตอ้งกระท าแกไ้ขปัญหาทั้งหลายทั้งปวงท่ีเกิดข้ึนใน IEC ใหไ้ด ้ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการสรรหา

ผูส้อบบญัชีให้โดยเร็ว การส ารวจตรวจสอบประเด็นการบริหารจดัการในโครงการต่างๆ ของผูบ้ริหารใน

อดีตท่ีผา่นมาท่ีเขา้ข่ายมีขอ้เคลือบแคลงสงสัยวา่มีการกระท าท่ีไม่โปร่งใสหรือส่อไปในทางทุจริต ประพฤติ

มิชอบ เพื่อด าเนินการตามกฎหมายใหจ้งได ้ ทั้งน้ี เพื่อช าระสะสางปัญหาท่ีหมกัหมมมาในช่วง 3-4 ปีท่ีผา่น

มา ทั้งน้ี ดว้ยความตั้งใจดีและความุ่งมัน่ของกระผมเอง ในฐานะท่ีตวักระผมนั้นในทางภาคกิจกรรมสังคม

กระผมไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริหารเครือข่ายร่วมขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ สภาขบัเคล่ือนการ

ปฏิรูปประเทศ และ ยงัด ารงต าแหน่งเลขาธิการเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ อีกหน่ึงต าแหน่งดว้ย ซ่ึง

ในช่วงเวลานบัสิบปีท่ีผา่นมา กระผมไดเ้ป็นหน่ึงในร้อยคนของผูก่้อตั้งเครือข่ายประชาชนต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 

(คปต.) เม่ือปี 2544  และในปี 2554 กระผมไดเ้ป็นประธานผูก่้อตั้งภาคีเครือข่ายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่

ของชาติ (ภตช.)  และในปี 2558 กระผมไดเ้ป็นผูก่้อตั้งภาคีเครือข่ายธรรมภิบาลแห่งชาติ ซ่ึงกระผมไดชู้ธง

เพื่อผลกัดนัการขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดว้ยหลกัธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน ดงันั้น กระผมเองก็อยาก

ท าให ้ IEC ซ่ึงเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัและเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมี

อายสืุบเน่ืองยนืนานมาปีน้ีก็จะครบ 95 ปีแลว้ มีผูถื้อหุ้นจ านวนร่วม 27,000 คนท่ีจะตอ้งคอยดูแลใหทุ้กคน 
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ไดรั้บประโยชน์อยา่งเท่าเทียมกนั นั้น ไดย้ดึหลกัธรรมภิบาลในการบริหารจดัการธุรกิจใหเ้ป็นรูปธรรมให้

ได ้มิใช่เพียงแค่เขียนไวใ้นแผน่กระดาษนั้น แต่สมควรตอ้งท าใหเ้ป็นท่ีประจกัษช์ดัเจนโปร่งใสตรวจสอบได้

ดว้ย เพื่ออนาคตท่ีดีของบริษทัต่อไป อนัจะยงัประโยชน์ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ พนกังาน ผูบ้ริหาร และกรรมการ 

ของบริษทัอนัถือวา่เป็นองคาพยพท่ีทุกฝ่ายมีส่วนเก่ียวขอ้งและจะตอ้งร่วมมือในการท าใหเ้ป้าหมายท่ีพวก

เราปรารถนาเดินไปสู่ประตูแห่งความส าเร็จใหจ้งไดใ้นเร็ววนั  

 กระผมขออนุญาตกลบัมาพูดถึงประเด็นปัญหาท่ีส าคญัเร่งด่วนท่ีสุด ณ ขณะน้ี และเป็นหวัขอ้ท่ีผูถื้อ

หุน้มีความกงัวลใจมากท่ีสุดก็คือ การสรรหาผูส้อบบญัชีใหไ้ด ้ เพื่อน าไปสู่การการน าส่งงบการเงินท่ีคา้งอยู ่

และการปลดเคร่ืองหมาย SP หุน้ IEC เพื่อใหก้ารซ้ือขายในระบบของตลาดหลกัทรัพยฯ์ กลบัคืนสู่สภาพ

ปกติใหไ้ด ้ นั้น กระผมเองมิไดน่ิ้งนอนใจเลยในประเด็นปัญหาน้ี กระผมไดใ้ชค้วามพยายามอยา่งสุด

ความสามารถในทุกช่องทาง ซ่ึงกระผมจะขอเรียนช้ีแจง ดงัน้ี  

1) เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2560 กระผมไดเ้ขา้พบ คุณระพี สุจริตกุล เลขาธิการ กลต. และเจา้หนา้ท่ี

ระดบับริหารของ กลต. อีกสองท่าน เพื่อแนะน าตวั และเพื่อหารือสืบเน่ืองจากกรณีท่ี เม่ือช่วง

เดือนพฤศจิกายน 2559 กลต. ไดเ้ขา้มาตรวจคน้และขอขอ้มูลเอกสารของโครงการต่างๆ อนั

เป็นท่ีสงสัยวา่อาจจะมีการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงผลจากการนั้น ท าใหท่ี้ผา่นมา IEC ถูกปฏิเสธ

จากผูส้อบบญัชีรายหลายไม่ยอมรับงานตรวจสอบบญัชีให้ เพราะทุกรายจะอา้งวา่ตอ้งรอให ้

กลต. ช้ีชดัในประเด็นต่างๆ ท่ีสอบสวนอยูใ่หแ้ลว้เสร็จเสียก่อน ซ่ึงในเร่ืองดงักล่าวน้ี ท่าน

เลขาธิการ กลต. ไดก้รุณาช้ีแจงต่อกระผมวา่ การตรวจสอบของ กลต. นั้น อยูใ่นระหวา่ง

ด าเนินการตามขั้นตอนภายในของ กลต. เพื่อใหถู้กตอ้งชอบธรรมมีความรัดกุมตามระเบียบและ

กฎหมาย ซ่ึง เลขาธิการ กลต. ขอรับรองวา่ไม่มีการหน่วงเหน่ียวเร่ืองน้ีไวแ้ต่ประการใดทั้งส้ิน 

เจา้หนา้ท่ีไดท้  างานกนัอยา่งเตม็ท่ี ขอใหก้ระผมและ IEC วางใจได ้ ส่วนประเด็นท่ีผูส้อบบญัชี

อา้งวา่จะตอ้งรอให ้ กลต.  ช้ีชดัในประเด็นต่างๆ ท่ีสอบสวนอยูใ่หแ้ลว้เสร็จเสียก่อนจึงจะ

สามารถพิจารณารับงาน IEC ได ้ นั้น ท่านเลขาธิการ กลต. ยนืยนัหนกัแน่นต่อกระผมวา่ สอง

ประเด็นน้ีไม่เก่ียวกนั ผูส้อบบญัชีสามารถเขา้ตรวจสอบงบการเงินให ้ IEC ไดเ้ลยไม่จ  าเป็นตอ้ง

รอผลการพิจารณาสอบสวนของ กลต. แต่ประการใด ท่านยงัแนะน าและเปิดโอกาสใหอี้กวา่ 

หาก IEC สามารถติดต่อเจรจากบัผูส้อบญัชีรายหน่ึงรายใดไดแ้ลว้ และผูส้อบบญัชีรายนั้นยงั 
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ลงัเลสงสัยในประเด็นน้ีอยู ่ ก็ขอเชิญให้ IEC พาผูส้อบบญัชีรายนั้นมาพบกบัท่านเลขาธิการ 

กลต. ไดทุ้กเม่ือ เพื่อท าความเขา้ใจใหถู้กตอ้งตรงกนัต่อไป  
 

2) หลงัจากท่ีกระผมไดเ้ขา้พบและหารือกบั ท่านเลขาธิการ กลต. ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ กระผมก็ได้

ลองติดต่อเจรจากบัผูส้อบบญัชีสองสามรายดว้ยตวักระผมเอง ไดค้วามวา่ผูส้อบบญัชียงัมีความ

กงัวลใจในปัญหาของธุรกรรมของบริษทัหลายรายการท่ีเกิดข้ึนในอดีตและอยูร่ะหวา่งการ

สอบสวนของ กลต. แต่อยา่งไรก็ตามเพื่อใหข้อ้มูลผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีผา่นมา และ

ระบบการควบคุมภายในของบริษทั เป็นท่ีน่าเช่ือถือและยอมรับไดข้องผูส้อบบญัชีท่ีมีแนวโนม้

ใหค้วามสนใจวา่อาจจะยอมรับเขา้เป็นผูส้อบบญัชีใหแ้ก่ IEC ในอนาคตอนัใกลน้ี้ ผูส้อบบญัชีท่ี

กระผมไดติ้ดต่อนั้น ไดแ้นะน าให ้ IEC วา่จา้งส านกังานท่ีไดรั้บอนุญาตจาก กลต. เขา้มาท าการ

ตรวจสอบพิเศษ (special audit) หรือ สอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งความเส่ียงของ

บริษทัเบ้ืองตน้เสียก่อน เพื่อใหมี้บุคคลภายนอกท่ีมีมาตราฐานและไดรั้บอนุญาตจาก กลต. เขา้

ท าการสอบทานและออกรายงานในส่วนน้ี จากนั้นหากผูส้อบบญัชีพิจารณารายงานของการ

สอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งความเส่ียงของบริษทัแลว้ยอมรับไดก้็เป็นไปไดท่ี้

ผูส้อบบญัชีจะยนิยอมรับงานให ้IEC ต่อไป 

3) หากเป็นไปไดต้ามขั้นตอนดงักล่าวขา้งตน้ กรอบระยะเวลาท างานเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผูส้อบบญัชี

นบัจากวนัน้ีเป็นตน้ไป กระผมคาดวา่น่าจะใชเ้วลาประมาณ 2-3 เดือนในการสรรหาผูส้อบ

บญัชีใหแ้ลว้เสร็จ หลงัจากนั้นคณะกรรมการบริษทัก็จะตอ้งเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้เพื่อ

พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ซ่ึงคาดวา่น่าจะประชุมผูถื้อหุน้ไดป้ระมาณปลายเดือน

ตุลาคมหรือตน้เดือนพฤศจิกายน 2560 หลงัจากนั้นผูส้อบบญัชีก็จะตอ้งตรวจสอบรับรองงบ

การเงินปี 2559 ท่ีคา้งอยู ่ เพื่อน าส่งผา่นระบบออนไลน์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ใหไ้ดเ้สียก่อน 

ทั้งน้ี เพื่อหยดุระยะเวลาการค านวณค่าปรับเพราะเหตุส่งงบล่าชา้ท่ีเดินมาตามระเบียบของ กลต. 

ใหไ้ด ้ ส่วนการรับรองการเงินปี 2559 เพื่อน าส่งกระทรวงพาณิชยแ์ละกรมสรรพากร ภายใต้

กฎหมาย พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 นั้น บริษทัจะตอ้งจดัประชุมผูถื้อหุน้เพื่อ

พิจารณาอนุมติังบการเงินดงักล่าวเสียก่อน ซ่ึงคาดวา่จะตอ้งใชเ้วลาอีกประมาณ 35-40 วนันบั

จากท่ีงบการเงินไดผ้า่นการตรวจสอบรับรองจากผูส้อบบญัชีและผา่นความเห็นเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริษทัเพื่อให้น าส่งงบการเงินผา่นระบบออนไลน์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ได ้     
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ซ่ึงเป็นไปตามขั้นตอนปกติของบริษทัจดทะเบียนทัว่ไปในการจดัประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี คาดวา่

น่าจะประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้อีกคร้ังไดใ้นช่วงตน้เดือนมกราคม 2561  
 

 ถึงแมว้า่กระบวนการท างานจะสามารถด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ดงักล่าวขา้งตน้ จนท าใหบ้ริษทัสามารถน าส่งงบการเงินประจ าปี 2559 ไดแ้ลว้ก็ตาม แต่ตาม

ระเบียบของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก็จะยงัไม่ปลดเคร่ืองหมาย SP ใหท้นัที เพราะเง่ือนไขตามระเบียบ

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ นั้น บริษทัมีภาระหนา้ท่ีจะตอ้งน าส่งงบการเงินท่ีคา้งอยูใ่หค้รบถว้นทุก

งวด และหลงัจากนั้นจะตอ้งน าส่งงบการเงินในรอบปกติ ณ ขณะนั้น ภายในกรอบระยะเวลาการ

น าส่งงบปกติต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ อีก 2 งวดติดต่อกนั จึงจะไดรั้บการพิจารณาวา่ไดป้ฏิบติัตาม

เกณฑเ์ป็นท่ีเพียงพอสมควรแลว้ และตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะปลดเคร่ืองหมาย SP ใหไ้ดห้รือไม่ 

หากเป็นเช่นน้ีแลว้ คาดวา่ความเป็นไปไดใ้นการพิจารณาของตลาดหลกัทรัพยฯ์ วา่จะปลด

เคร่ืองหมาย SP ไดห้รือไม่ น่าจะอยูใ่นช่วงเดือนสิงหาคมปี 2561  
 

 ดว้ยเหตุและผลภายใตเ้ง่ือนไขสถานะการณ์ของปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ นั้น กระผมคิดวา่

ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการแกไ้ขปัญหาเร่ืองผูส้อบบญัชี การน าส่งงบการเงินท่ีคา้งอยู ่

รวมทั้ง การพิจารณาปลดเคร่ืองหมาย SP ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ นั้น น่าจะอยูภ่ายใตก้รอบ

ระยะเวลาท่ีกระผมคาดการณ์ไว ้ ไม่วา่จะเป็นการด าเนินการโดยบุคคลใดก็ตาม ยอ่มหนีไม่พน้

ไปจากเง่ือนไข ขั้นตอน และกรอบระยะเวลาท่ีพอเป็นไปไดม้ากท่ีสุดดงักล่าวแลว้ แต่หากวา่   

ผูถื้อหุน้ท่านใดเห็นวา่มีวธีิหรือแนวทางท่ีรวดเร็วกวา่น้ีและมีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด บริษทัก็

ยนิดีและพร้อมท่ีจะรับฟังและร่วมหารือกบัท่านทุกเม่ือ ขอใหท้่านไดโ้ปรดติดต่อมาถึงกระผม

ไดโ้ดยตรง  
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   

       ขอแสดงความนบัถือ 

                          

          (พลเอก ดร. กิตติศกัด์ิ รัฐประเสริฐ)  

                                                                                   ประธานกรรมการ  


